

ด่วนที่สุด

ที่ สธ.๑๐๐๙.๖/ว ๑๖๖๖



สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผล จำนวน เล่ม
๒. แบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผล

ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้การใช้อย่างสมเหตุผลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผล จึงดำเนินการโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลที่อาศัยคุณแจสำคัญ ๖ ประการได้แก่ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ฉลากและข้อมูลยาสู่ประชาชน เครื่องมือจำเป็นที่ช่วยให้เกิดการสั่งใช้อย่างสมเหตุผล ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การดูแลยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษและจริยธรรมในการสั่งจ่าย โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๗๐ แห่งซึ่งมีโรงพยาบาลของท่านที่สมัครด้วย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วรวม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อแนวทางการดำเนินการและเครื่องมือส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลก่อนนำไปปฏิบัติต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำคู่มือและตัวชี้วัดการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลขึ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ในกรณีนี้ สำนักยาจึงขอส่งคู่มือดังกล่าวจำนวน เล่ม เพื่อให้โรงพยาบาลท่านใช้ในการดำเนินการต่อไป และขอความอนุเคราะห์ให้รายงานตัวชี้วัดโครงการฯ ตามแบบบันทึกข้อมูล (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) มายังสำนักยาโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nlem.center1@gmail.com ภายใน ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือตัวชี้วัดและแบบรายงานผ่านเว็บไซต์ <http://www.drug.fda.moph.go.th> หัวข้อนโยบายแห่งชาติด้านยา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์รายงานตัวชี้วัดโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวสุกัญญา เจียรพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักยา

กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

โทร ๐ ๒๕๕๐ ๗๑๕๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๓๔๑